

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชารัฐสภา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

\*\*\*\*\*

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชารัฐสภา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
<p><b>๑. บทนำ</b></p>	<p>วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคมนี้ จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งพิธีดังกล่าวฯ สะท้อนถึงความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้เป็นพระราชพิธีประจำปีที่สำคัญมาช้านานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก และเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูทำนา</p> <p>วันพืชมงคลถือเป็นวันเกษตรกรประจำปี โดยในครึ่งปีแรก ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ ๑ ของโลก ส่งออกข้าวได้กว่า ๔.๙๙ ล้านตัน โดยกรมการค้าต่างประเทศรายงานว่า ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก ๙.๕ ล้านตัน เป็น ๑๐ ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาประเทศไทยชนะการประมูลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐของฟิลิปปินส์ ปริมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ตัน และชนะการประมูลของอินโดนีเซียได้อีกกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน อีกทั้ง จะมีการส่งมอบข้าวให้กับจีนแบบรัฐต่อรัฐ งวดที่ ๕ อีกกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบเสร็จภายในเดือนนี้</p> <p>อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการผลิตและการขายอย่างเหมาะสม รวมไปถึงเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายตลาดนำการผลิต และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้สามารถพยากรณ์และประมวลผลข้อมูลเชื่อมโยงกันในเรื่องทรัพยากรน้ำ สภาพลมฟ้าอากาศ รวมไปถึงตลาดสินค้าเกษตรต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-</p>
<p><b>๒. การลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์</b></p>	<p>เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว ๒๐ ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการวางรากฐานการพัฒนาและการลงทุนเพื่ออนาคต โดยมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนในภาพรวมทั้งประเทศ และในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด จำเป็นต้องมีแผนพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพของตน ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาล และที่สำคัญต้องคิดให้ครบวงจร เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเกิดความคุ้มค่า</p> <p>ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเห็นศักยภาพ โอกาสที่จะขับเคลื่อนและยกระดับให้กลุ่มจังหวัดนี้เป็นประตูสู่อีสานและ CLMV เพื่อเชื่อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โดยมีการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ ซึ่งมียุทธศาสตร์พลังประชารัฐ ๔ เสาหลัก คือ ธรรมภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยน้อมนำยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p>	
<p><b>๓. โครงการพระราชรัฐที่เกิผลสัมฤทธิ์</b></p>	<p>นายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างโครงการพระราชรัฐที่เกิผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ดังนี้</p> <p><b>๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร - อุตสาหกรรม และแปรรูป</b> ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดและอาศัยพลังพระราชรัฐมาเป็นกลไกในการปฏิบัติ ซึ่งมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับดร.ไพจิตร แสงไชย ผู้ประกอบการ Start-up ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการต้นแบบการแปรรูปผักตบชวาเป็นวอลเปเปอร์ ๓ มิติ ฝ้าเพดาน อิฐดินประสาน อิฐมอญ แผ่นพื้นทางเท้า งานจักสาน เพอร์นิเจอร์ งานศิลปะจากผักตบชวาอื่นๆ เป็นต้น</p> <p><b>๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่</b> ได้แก่ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง ซึ่งเริ่มจากพระราชเสาวนีย์และเงินก้อนแรกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย อาจารย์วิทยาลัยในวังชาย ซึ่งได้ตั้งโรงทอจันทร์โสมมา เพื่อผลิตผ้าไหมยกทองรูปแบบราชสำนักโบราณ และเคยใช้ตัดเสื้อมอบแก่ผู้นำ APEC ต่อมาบ้านท่าสว่างได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในปี ๒๕๖๐ บ้านท่าสว่างได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เวทีกลาง และพิพิธภัณฑ์บ้านท่าสว่าง รวมถึงได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมจำนวน ๒๐ ครัวเรือน และได้ขยายครัวเรือนเพิ่มอีกเป็น ๒๖ ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๑</p> <p>ที่ผ่านมา กลุ่มร้านค้าในพื้นที่ มีรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมและของที่ระลึก ทั้งในรูปแบบการขายหน้าร้าน ขายตามการสั่งซื้อในระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ที่พักโฮมสเตย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีผ้าขาวม้าที่สามารถขยายจุดแข็งเป็นจุดขาย อาทิ โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือกันของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และพระราชรัฐ กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับผ้าขาวม้าไทย ซึ่งเป็นผ้าท้องถิ่นที่มีประวัติยาวนาน กว่า ๕๐๐ ปี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น และสามารถนำมาต่อยอดแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็น</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนให้มีการจัดสิทธิบัตร</p> <p>ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนผู้ผลิตที่ได้จากการประกวดในปี ๒๕๖๐ ผ่านกิจกรรมการเพ้นทาทายาทผ้าขาวม้าไทย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้าทอมือ ในการสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน อย่างยั่งยืน” โดยการรวมตัวเป็น Cluster เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการผลิตและต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้ง มีการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรม ๓ สาขา ได้แก่ ด้านแฟชั่น เคหะสิ่งทอ และการออกแบบลายผ้าขาวม้า</p> <p><b>๓. การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน</b> ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม ทั้งนี้ ช่องจอมเป็นช่องทางข้ามแดนไทย – กัมพูชาที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการค้าชายแดนบริเวณนี้มีมูลค่าสูง โดยปีที่แล้ว มีมูลค่าการส่งออก เกือบ ๘๘๐ ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า กว่า ๒,๒๐๐ ล้านบาท นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์มีโครงการด่านศุลกากรช่องจอมขึ้น เพื่อจะรองรับศักยภาพการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน สากล รวมถึงเพื่อช่วยลดการจราจรที่แออัด</p> <p>การเพิ่มศักยภาพของด่านช่องจอมจะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการผลักดันการเจริญเติบโตของกลุ่มจังหวัด ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง (Hub) และศูนย์กลางกระจายสินค้าระดับภูมิภาค ซึ่งจะเชื่อมต่อกันได้ ทั้งระบบขนส่งทางบก คือรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษบางปะอิน - นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ รวมถึงทางน้ำ ได้แก่ ๓ ท่าเรือหลัก คือ แหลมฉับ สัตหีบ และมาบตาพุด นอกจากนี้ จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ทั้งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกภายใต้ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและเป็นประตูเชื่อมโยงกลุ่ม ๓ ประเทศ สามเหลี่ยมมรกต ได้แก่ กัมพูชา ลาว และไทย รวมถึงต่อไปยังเวียดนามได้อีกด้วย คาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการทางการแพทย์</p> <p><b>๔. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b> ได้แก่ โครงการประชารัฐ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ บ้านสวนนอก เป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สร้างความแข็งแกร่งของชุมชนจากภายในหรือระเบิดจากข้างในที่ชัดเจน โดยในชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่ ประมาณ ๑๖๕ ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น ทอผ้า จักสาน หัตถกรรม และที่สำคัญคือมีการบริหารงานหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการที่ยึดหลักธรรมนูญหมู่บ้าน ประกอบด้วย เป็นคนดี มีปัญญา มีรายได้ที่สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ครอบครัวอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม มีกองทุนพึ่งพาตนเอง คณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง โดยเน้นการขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>นอกจากนี้ชุมชนสวนนอกยังเป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง โดยนำเงินจากกองทุนไปบริหารและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในชุมชน เช่น การสร้างถนนคอนกรีต เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ ยังริเริ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสวนนอก โดยเริ่มจากการส่งเสริมการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่มีอาชีพทอผ้าไหม และมีการระดมเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุน โดยในระยะแรกสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นผ้าไหมที่มีสีสันลวดลายแบบดั้งเดิมตามที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ยังไม่สามารถจำหน่ายตลาดนอกชุมชนได้ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการให้มีการฝึกอบรมทักษะการผลิตไหม การแปรรูป การตลาด มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เพื่อขยายกำลังการผลิตและนำผลิตภัณฑ์มาลงทะเลเบียน OTOP ซึ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ ๔ และ ๕ ดาว รวมถึง พัฒนาจนได้ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง ซึ่งมีคุณภาพมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการขับเคลื่อนการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงวัฒนธรรมโดยมีผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตไหม จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้ฝึกทำและชิมขนมพื้นเมือง ชมการแสดงพื้นบ้าน นั่งรถกระสวยอวกาศชมธรรมชาติ รวมถึง การพักโฮมสเตย์ ส่งผลให้กลุ่มทอผ้าไหมมีความเข้มแข็งและขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า ๓ ล้านบาท</p> <p>ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ ๑๕ รายการ PTT Thailand Grand Prix ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้จัดการแข่งขันรายการระดับโลกเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒ แสนคน ซึ่งจะเกิดผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาครั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ทั้งขยายทางวิ่งและเพิ่มอาคารที่พักผู้โดยสารให้เหมาะสมต่อไป และขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม ทั้งร้านอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ การเดินทาง การท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ของที่ระลึก รวมไปถึงการบริหารจัดการในพื้นที่ การจราจร การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	
๔. บทส่งท้าย	<p>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยที่ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรก โดยเข้ารอบ ๑๖ ทีมสุดท้าย ในรายการฟุตบอลคนตาบอดโลก ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มิถุนายนนี้ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ติดตามผลงาน ร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์ให้กับนักกีฬา</p> <p>ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ และดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนต่อจากฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมีวาระ ๒ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสตรีทางเศรษฐกิจในอาเซียน การยกระดับความเสมอ</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>ภาคระหว่างเพศและพลังสตรีกับเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยความร่วมมือในลักษณะเกื้อกูลกันควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ</p> <p>โอกาสนี้ ขอฝากบทกลอนถึงประชาชนทุกคน เพื่อเป็นหลักคิดในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน</p> <p>ทำการเมือง เป็นพลัง ไว้สร้างบ้าน ไม่ก่อการ ชัดแย้ง ทุกแห่งหน ประชาธิปไตย ใหญ่หลวง เพื่อปวงชน ใช้พรำบ่น ให้คนไทย ไร้กฎเกณฑ์ ทุกโครงการ ปฏิรูป ช่วยสานต่อ เหมือนถักทอ เส้นไหม ให้เป็นผืน ทั้งยอมสย ลวดลาย ให้กลมกลืน ไทยต้องตื่น รู้เท่าทัน อันตราย รัฐบาล คสช. ทำทุกอย่าง คงไม่ไหว ไทยช่วยไทย ประชารัฐ เร่งชวนชวาย พันยากจน ทนลำบาก ยากใจกาย สู่เป้าหมาย ปลายทาง ไทยยั่งยืน</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการปกครอง